



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 16 พฤษภาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: หนูนงบวิจิัย	โพสต์ทูเดย์
2. ปีกฉัตรสั่งกำจัดผักตบชวาเชิงรุก	เดลินิวส์
3. จัดจตุจักรสะพานปลาทม.ของดีถูก-แจก'พันธุ์ไม้-ผัก'	มติชน
4. ยึดบัญชีนำทางเกษตรกรทตส.สร้างแกนนำครูบัญชีถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี	สยามรัฐ
5. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: จัดงานประกวดควายไทยครั้งที่ 2	'ไทยรัฐ
6. 'พต.นราธิวาส'ลุยพัฒนาที่ดินดินหน้าคั้นรอยยิ้มเกษตรกร	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: เปิดงาน	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: มอบเงินสนับสนุน	สยามรัฐ
9. ส.ป.ก.แจกที่ดินให้เกษตรกร 1 แสนไร่ร่อง 6 จังหวัดเริ่มเดือน มิ.ย.นี้	'ไทยรัฐ
10. กรมชลฯของบแสนล้าน หวังแก้ปัญหามระยะยาว	โพสต์ทูเดย์



หนุนงบวิจัย : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการวิจัยระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กับบริษัท น้ำตาลมิตรผล มีระยะเวลา 5 ปี ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กทม.

บิ๊กฉัตรสั่งกำจัดผักตบชวาเชิงรุก

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ดำเนินมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ โดยจะต้องมีการติดตามการไหลการเกิดของผักตบชวาในบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา และบริเวณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำให้เตรียมเครื่องมือไว้สำหรับการกำจัดผักตบชวาพร้อมประสานหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ทหารช่าง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประกาศที่ระบุหน่วยงานรับผิดชอบลำนํ้า พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งดำเนินการกำจัดผักตบชวา ถ้าพบที่ใดมีผักตบชวามาก กรมชลประทานจะต้องเร่งเข้าไปดำเนินการทันที หากเกินขีดความสามารถจะพิจารณาเพิ่มเติมจากส่วนกลางและขอความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ มีความมั่นใจว่าด้วยการทำงานเชิงรุกปีนี้จะสามารถกำจัดผักตบชวาได้ เนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีฝนตกมากขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลำน้ำมากขึ้น ส่วนหนึ่งทำให้ผักตบชวาสามารถฟื้นตัวเจริญเติบโต

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดวัชพืชลอยและวัชพืชหยังรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงงานวิจัยทดลองในปัจจุบันการใช้สารชีวภาพลดผักตบชวายังต้องใช้เวลานาน และเมื่อลงน้ำก็เจือจางอีกเพราะน้ำไหลตลอดเวลา รวมถึงหากนำมาใช้จริง ๆ ต้องทำในที่น้ำไม่ไหลกว่าจะตายหมดเป็นเวลากว่า 2 เดือน นอกจากนี้รากผักตบชวายังอยู่ สิ่งสำคัญการปล่อยของเสียทิ้งแม่น้ำ ถ้าคลอง น้ำเสียจากโรงงาน สารเคมีใช้ในชีวิตประจำวัน มีสนุ่ ผงซักฟอก ปุ๋ยยา สารเคมี มีแร่ธาตุซันดี สารในเครท ฟอสเฟต ช่วยการเจริญเติบโตของผักตบชวาได้ทีคูณ แม้น้ำลดน้ำแล้วรากไม่ตายน้ำมากก็งอกใหม่ เหมือนพวกหญ้าแห้วหมูฆ่าไม่หมด ข้อจำกัดอีกอันคือ น้ำต้องใช้อุปโภคบริโภค ใช้สารเคมีมากไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญ เปิดเผยอีกว่า จะกำจัดผักตบชวาให้สิ้นซากหมดไปจากประเทศไทยจริง ๆ ก็ต้องขุดลอกหมักดินได้น้ำเอารากออก แต่แค่หลงไว้ต้นเดียว ไม่เกินก็ขยายเต็มซึ่งตอนนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากเก็บน้ำไปทิ้งไม่ให้ขยายพันธุ์ได้ไ้และต้องช่วยกันเก็บต่อไปโดยทุกหน่วยงานควรปรับปฏิทินการเก็บให้ถี่ขึ้นบ่อยมากจนสะสมจะเกิดมีรากมีเมล็ดฝังอยู่ใต้น้ำทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ต่อเนื่องตามจุดต่าง ๆ จะเห็นมีผักตบชวาอยู่หนาแน่นเป็นประจำจนกลายเป็นปัญหาทางน้ำทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาจำนวนมากหลายทศวรรษ

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีผักตบชวาอยู่บ้านใครต้องเก็บเองหากไม่เก็บมีความผิดตาม พ.ร.บ.กำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ที่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันที่หน่วยงานต่าง ๆ ละเลยไม่บังคับใช้จริงจึงหากหยิบเงินมาใช้จะป้องกันการแพร่พันธุ์ไหลไปที่อื่นได้หรือปรับโทษเพิ่มขึ้นโดยปรับต้นละ 100 บาท ลดการระบายงบประมาณเป็นเบียดหัวแตกได้แน่นอนและยังช่วยลดการสะสมของผักตบชวาได้ในทันทีทำให้น้ำในคลองใสสะอาดได้ดีอีกด้วย แก้ปัญหาที่กีดขวางทางน้ำได้หมด นอกจากนี้ผักตบชวาไม่ใช่มีปัญหารุนแรงในไทยเท่านั้นยังเป็นปัญหาระดับชาติมากถึง 50 กว่าประเทศทั่วโลก.

จัดจตุจักรสะพานปลากทม. ของดีถูก-แจก'พันธุ์ไม้-ผัก'

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์กรสะพานปลา (อสป.) เตรียมยกระดับเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรกรประมงและผู้ผลิตที่ทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน (Fresh and Non IUU Fishing Market Center) ให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ในราคายุติธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุนอาชีพของชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกร ชุมชนสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการแปปลา กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการประมง สินค้าเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงจัดงานตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560 ในวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ที่สะพานปลากรุงเทพฯ ซอยเจริญกรุง 58

นายมานพ กาญจนบุราณกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวว่า จะมีกว่า 50 ร้านค้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าดีราคาถูก มีเวทีแสดงการสาธิตการทำอาหาร การแจกพันธุ์ไม้ยืนต้นและผักสวนครัว และช่วงเวลาที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกต่ำกว่าทุน เป็นต้น

กตส.สร้างแกนนำครูบัญชีถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ยึดบัญชีนำทางเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น “บัญชีนำทาง สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers)” มุ่งสร้างแกนนำเกษตรกรเป็นครูบัญชีอาสาถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

กทม. : พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี ประจำปี 2560 เรื่อง “บัญชีนำทาง สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers)” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2560 และครูบัญชีดีเด่น โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่น ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมปรีณิชา เลข มหานาค กรุงเทพฯ

พลเอกประสาธ กล่าว ว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการเร่งสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) อาทิ การปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมประสบการณ์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนภาพการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้นเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติรวมถึงภาคเกษตรที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ในส่วนด้านการพัฒนาการเกษตรให้เข้มแข็ง เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการการเกษตรอย่างเป็นระบบ

ซึ่งการจดบันทึกบัญชีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเกษตรสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการจัดอบรมสอนและการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการเพิ่มรายได้

“ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งการสร้างแกนนำเกษตรกรให้เป็นครูบัญชีทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประโยชน์ในการได้มาซึ่งภาคเกษตรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี”

ด้าน นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรได้แก่การจัดอบรมแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีกับประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า “ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น” รวมทั้งได้สร้างแกนนำเกษตรกรเป็นครูบัญชีทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกร และมีการพัฒนาครูบัญชีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ครูบัญชีจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้ขยายผลลงสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข่าวรอบอาณาจักร

● จัดงานประกวดควายไทยครั้งที่ 2

พิษณุโลก-เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่สนามฟุตบอล ม.นเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประกวดควายไทย “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2 โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาชัย นายก อบจ.พิษณุโลก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.นเรศวร ร่วมพิธี มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการควายไทย การบายศรีสู่ขวัญควาย โตะเงินควาย ประกวดควายรุ่นต่างๆ อาทิ รุ่นพื้นน้ำนม (ไม่มีฟันแท้) รุ่นฟันแท้ และแกรนด์แชมป์หรือควายยักษ์น้ำหนักตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป.

'พต.นราธิวาส' ลุยพัฒนาที่ดินดินเหนียวคีนรอยยิ้มเกษตรกร

นายอัสมาน ตาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่จัดว่าดินอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสจึงเข้ามาดำเนินการปรับสภาพและฟื้นฟูดินในอำเภอตากใบด้วยการนำปูนโดโลไมท์เข้ามาแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อีกทั้งยังนำสารเร่ง พด.เข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมีให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตากใบอย่างถาวร ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายที่จะแก้ไขปรับสภาพดิน โดยเฉพาะในโซนที่มีปัญหาดินเปรี้ยว ซึ่งทั้งจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ดินเปรี้ยวแสนกว่าไร่ การแก้ปัญหาเริ่มจากเก็บตัวอย่างดินนำมาวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และค่า PH ของดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์การปรับปรุงในการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

เข้ามาส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและใช้สารเร่งพด.1 เป็นหัวเชื้อในการผลิต ซึ่งจากการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ดินทำกิน ทำให้เกษตรกรในอำเภอตากใบเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรดินมากขึ้น

นายสุวิทย์ เพชรเกลี้ยง หมอดินอาสาประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับ การสนับสนุนและส่งเสริมจากสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนทำเกษตรโดยพึ่งพาสารเคมีต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ทั้งในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำลงเรื่อยๆ แต่หลังจากสมัครเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้ได้รับความรู้ในการปรับสภาพดิน รวมถึงความรู้ในด้านลดต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ทำให้ดินและเกษตรกรในชุมชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและมีรายได้ที่ดีขึ้น คนในชุมชนออกไปทำงานนอกพื้นที่น้อยลง ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า ครอบครัวและชุมชนอบอุ่น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 16 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13172

Col.Inch: 13.92 Ad Value: 12,528

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 37,584

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: เปิดงาน



เปิดงาน : นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเครือข่าย Young Smart Farmer และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต ปี 2560 พร้อมจัดมหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง ที่ จ.พิษณุโลก



มอบเงินสนับสนุน...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งมีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ส.ป.ก.แจกที่ดินให้เกษตรกร

● 1 แสนไร่ นารอง 6 จังหวัดแรกเริ่มเดือน มิ.ย.นี้

ส.ป.ก.เปิดโผ 6 จังหวัดแรกที่จะเป็นการยึดที่ดินคืนมาตาม มาตรา 44 สามารถจัดสรรที่ดินเพื่อทำกินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดิน เป็นของตนเอง ใช้ทำมาหากินได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้ ส่วนเป้าหมาย แจกให้ครบ 1 แสนไร่ จะดำเนินการได้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้

นายสมปอง อินทพรทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.เตรียมรายงานความก้าวหน้าการจัดที่ดินพื้นที่ยึด คืน ด้วยมาตรา 44 ต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เรื่องการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อแจกให้เกษตรกรที่ ไม่มีที่ทำกิน ที่ได้ดำเนินการสืบหน้า 80% และเดือน มิ.ย.นี้พร้อม จัดสรรที่ทำกินให้ประชาชน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี สระบุรี โดยจะขอเบิกงบประมาณ เพื่อปรับพื้นที่ทำถนน ทำแหล่งน้ำ วงเงิน 960 ล้านบาท โดย ทยอยเบิกตามพื้นที่ที่แล้วเสร็จ สามารถจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ได้ อาทิ ที่ดินสวนส้ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ยึดคืน 600 ไร่ อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรเป้าหมายแจกที่ดิน 100,000 ไร่ เดือน ก.ย.นี้ ยืนยันว่าทำได้ตามเป้าหมาย

สำหรับการยึดคืนที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนาจัดสรรรอบแรก 100,000 ไร่ ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป้าหมาย 30,000 ไร่ รวม 33 แปลง ใน 9 จังหวัด ดำเนินการแล้ว ดั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1.งานสำรวจวางผังแม่บท การพัฒนา จำนวน 29 แปลง ผลการดำเนินการ วางผังแล้ว 26 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แปลง 2.งานปรับพื้นที่ 14 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แปลง รอดำเนินการ 19 แปลง

3.งานพัฒนาโครงข่ายถนน 9 แปลง ดำเนินการแล้ว สเสร็จ 1 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 แปลง รอดำเนินการ 24 แปลง 4.งานรังวัดปูผังแบ่งแปลง 10 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 แปลง รอดำเนินการ 23 แปลง

5.งานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำมีการขุดเจาะหา น้ำ 7 แปลง 6.เข้าดำเนินการแล้ว 2 แปลง อยู่ ระหว่างก่อสร้าง 1 แปลง สำรองด้านวิศวกรรม 1 แปลง และ 7.อยู่ระหว่างสำรวจ 26 แปลง

“การคัดเลือกเกษตรกรทั้งหมด 33 แปลง คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัด เป็นผู้คัดเลือกดังนี้ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 8 แปลง 389 ราย เริ่มกระบวนการวันที่ 20 มี.ค. อนุมัติรายชื่อ วันที่ 2 มิ.ย. และอนุญาตใช้ที่ดินวันที่ 28 มิ.ย., 2.เชียงใหม่ 5 แปลง 300 ราย เริ่มกระบวนการ วันที่ 24 เม.ย. อนุมัติรายชื่อวันที่ 31 พ.ค. อนุญาต ใช้ที่ดินวันที่ 12 ก.ค., 3.สุราษฎร์ธานี 324 ราย เริ่มกระบวนการวันที่ 27 มี.ค. อนุมัติรายชื่อวันที่ 25 พ.ค. และอนุญาตใช้ที่ดินวันที่ 7 มิ.ย. และ 4.นครราชสีมา 40 ราย ส.ป.ก. อนุญาตเกษตรกร รุ่นใหม่ใช้ที่ดินเมื่อวันที่ 8 พ.ค.”

สำหรับกลุ่มที่ 2 มีเป้าหมาย 70,000 ไร่ รวม 71 แปลง ใน 14 จังหวัด มีการดำเนินการ ดังนี้ 1.คัดกรองจากพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ ขณะนี้ ดำเนินการได้ครบ 70,000 ไร่แล้ว และจะสำรวจ จัดทำแบบผังการพัฒนาพื้นที่เดือนมิ.ย.เพื่อส่งมอบ ให้ คทช.จังหวัดจัดสรรให้เกษตรกรเดือน ก.ย.นี้.

กรมชลฯของบแสนล้าน หวังแก้ปัญหามระยะยาว

โพสต์ทูเดย์ - กรมชลประทานเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติงบกว่าแสนล้านบาทปี 2560-2561 รองรับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานสรุปโครงการที่จะเสนอของบประมาณเร่งด่วนในปี 2560 และ 2561 ตามโครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่และโครงการเร่งด่วนระยะสั้นวงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ มีโครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อบรรเทาอุทกภัยในระยะเร่งด่วนวงเงิน 1,500 ล้านบาท ขณะที่โครงการขนาดใหญ่คือโครงการ

คลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะทาง 135 กิโลเมตร วงเงิน 7 หมื่นล้านบาท และโครงการระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสัก 3.5 หมื่นล้านบาท ระบายน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอขอของบประมาณได้ปี 2561

นอกจากนี้ ยังมีโครงการระบายน้ำควบคู่กับวงแหวนรอบ 3 อยู่ระหว่างการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดจะเสร็จในเดือน ก.พ. 2560 ด้านโครงการพัฒนาแก้มลิงในบึงใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด 240 ล้านบาท บึงสีไฟ 518 ล้านบาท บึงกวีวนพะเยา 500 ล้านบาท และหนองหาน 240 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานรับหน้าที่บริหารจัดการน้ำ ■